



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๕ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <http://ayph.in.th> หากผู้ใดจะทักท้วงขอให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๑	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน นายชัชวาลย์ คงสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๕๔	ความคิดของบุคลากรสาธารณสุขต่อการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๙	ภายใน ๑๒ เดือน
	ข้อเสนอแนวคิดฯ การพัฒนารูปแบบการทำงาน DHS อำเภอบางปะอิน		
๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลภาษี กลุ่มงานเทคนิคบริการ นางสาววันวิสา ชมโสม นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๓๓๓๙	การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะโดยวิธีการอ่านแถบตรวจปัสสาวะ แบบ Manual เทียบกับการอ่านแถบตรวจปัสสาวะโดยใช้ เครื่องตรวจอัตโนมัติ AnyScan	ภายใน ๑๒ เดือน
	ข้อเสนอแนวคิดฯ การใช้เครื่องอ่านแถบตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ AnyScan ให้ได้คุณภาพ		
๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๔๙	การประเมินแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ภายใน ๑๒ เดือน
	ข้อเสนอแนวคิดฯ การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

กวางรัตน์ ✓

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ลงวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๔	<p>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง นางวารุณี พุทธิพิธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๖๔</p>	<p>กรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
๕	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต่อเนื่องที่บ้าน แบบองค์รวม</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นายสันติ โฉมรงค์ เกษัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๔๔๖</p>	<p>ผลการปฏิบัติงานและทัศนคติต่องานคุ้มครองผู้บริโภค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การสร้างเสริมป้องกันผู้ป่วยวัณโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>		

วรรัตน์ ✓